



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 หน้า 18 มูลค่าข่าว 171,263.-

‘เฟือก-โบ-อาร์ต’ นำทีม ‘ได้โต๊ะทำงาน ปัจฉิมนิเทศ์ ซีซั่น 2’

เมื่อคำถามคาใจยังไม่หมดไปจากน้องๆ นักศึกษา 3 พี่อิก **เฟือก-พงศธร จงวิลาส, อาร์ต-มารุต ชื่นชมบูรณ์** และ **โบ-สนากร ชินกุล** ของรายการ **“ได้โต๊ะทำงาน”** ทางคลื่นอีเอฟเอ็ม 94 จะขอออกภาคสนามไปรับบทครูพี่ตัวพ่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับรุ่นน้องนักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่วัยทำงานกันอีกรอบ กับกิจกรรม **“ได้โต๊ะทำงาน ปัจฉิมนิเทศ์ ซีซั่น 2”** ตามคนที่ชอบ **เรื่องงานที่ใช่** ทอล์คโชว์ที่จะเปลี่ยนนักศึกษาจบใหม่ให้โตไปทำงานอย่างเท่ ตลอดเดือน ก.พ.-เม.ย.นี้ ด้วยการชวนพี่ๆ ตัวแทนคนทำงานรุ่นใหม่ไปบุก 5 มหาวิทยาลัย ตั้งโต๊ะรับฟังปัญหา พร้อมให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิดหมุนเวียนตาม-ตอบกับน้องๆ ตัวต่อตัว โดยเริ่มออกสตาร์ตที่แรกที่ 7 ก.พ. 2568 กับรุ่นพี่ **อู๋ สปิณ 9** ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที่ 6 มี.ค. 2568 พบกับ **จอร์จ-อิสระ RubSab** ทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร รั้งท่าพระ, วันที่ **17 มี.ค. 2568** พบกับ **เคน นครินทร์ ทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร**, วันที่ 24 มี.ค. 2568 พบกับ **ก้อย-นัตตี้-ดริม** ทีมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และวันที่ 1 เม.ย. 2568 พบกับดีเจต้นหอม ทีมวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เฟือก โบ อาร์ต กล่าวถึงงานนี้ว่า “หลังประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับกิจกรรม **“ได้โต๊ะ**



ทำงาน ปัจฉิมนิเทศ์ Season 1” ที่พวกเขาไปออกภาคสนามเปิดเวทีทอล์คให้กับรุ่นน้องนักศึกษากว่า 2,000 คน ถึง 5 มหาวิทยาลัย ก็มีเสียงเรียกร้องจากน้องๆ อีกหลายสถาบันส่งข้อความมาว่าอยากให้เราไปนั่งทอล์คกับพวกเค้ากันบ้าง ซีซั่น 2 นี้ เราจะพารุ่นพี่ไปบุกกันอีก 5 มหาวิทยาลัยครบ ที่สำคัญครั้งนี้เราจะชวนน้องๆ ทุกมหาวิทยาลัยมาร่วมสนุกทำโพลล์ผลสำรวจความคิดเห็นชีวิตหลังเรียนจบว่านักศึกษายุคนี้คิดยังไงกับ **“ชีวิตหลังเรียนจบ”** กับประเด็นคำถาม อาทิ **อยากมีไม่แมนต์แมนไหน** ในชีวิตวัยทำงาน, **หลังเรียนจบอยากทำงานตามที่เรียน** หรือตามที่ฝัน, **สวัสดิการอะไรที่อยากได้** รวมถึง **คนวัยทำงานแบบไหนที่น้องๆ** นักศึกษาคิดว่า **เท่** พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกกันฟรีๆ ที่หน้างาน การรันตีเลยว่าสารพัดปัญหาที่น้องๆ กังวลจะหมดไป เพราะเราจะมีพารุ่นพี่คนทำงานรุ่นใหม่ ไปให้คำปรึกษาเล่าสู่กัน ใครที่อยาก

เตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกวัยทำงาน สามารถเข้าชมฟรี แดงมาร่วมงานนี้มีของที่ระลึกจากรายการ **ได้โต๊ะทำงาน** และผู้สนับสนุนใจดีมาแจกเพียบ แล้วย่าลิ้มมาเจอกันนะครึ้ม” ย้ำ! นิสิตนักศึกษาแต่ละสถาบัน ทุกคณะทุกชั้นปี **เข้าชมฟรี!** ติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวงานแต่ละครั้งได้ที่ Facebook Fanpage : **จักรวาลได้โต๊ะ** หรือติดตามชมรายการ **ได้โต๊ะทำงานแบบสดๆ** ได้ทุกวันจันทร์ เวลา 20.15-22.00 น. ทางวิทยุคลื่น **EFM94**, YouTube ช่อง **Atime**, Facebook และ TikTok : **EFM Station**

